

## ผลกระทบการเลือกตั้งสหรัฐกับไทย

โดย Min Sen Concept 4 พฤศจิกายน 2563

หลังการเลือกตั้งวันที่ 3 พฤศจิกายนนี้ คาดว่าจะต้องใช้เวลาอีก 1 เดือน ในการตรวจสอบผลการเลือกตั้ง ทำให้ระหว่างเดือน พฤศจิกายนนี้ จะมีความผันผวนในตลาดเงินค่อนข้างสูง แต่หาก โจ ไบเดนชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดี น่าจะมีผลดีต่อตลาดเงิน โดยจะมีเม็ดเงินและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 7 ล้านล้านดอลลาร์ จากเดิมที่มีอยู่ 2 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งจะเป็นมาตรการช่วย COVID-19 ระยะสั้น และมาตรการฟื้นฟูระยะกลาง ถึงยาว ตลาดหุ้นจะดีขึ้น แต่หุ้นบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่ของสหรัฐที่อาจจะยังโดนบีบอยู่ เนื่องจากไบเดนยังมีความไม่ชอบใจในระดับหนึ่ง หากมีความขัดแย้งและกดดันทางด้านทหาร

นโยบายการค้าโลกจะกลับมาค่อนข้างดี การเข้ามาสนับสนุนเครือข่ายระหว่างประเทศ เน้นลัทธิพหุภาคีอีกครั้ง เช่น CPTPP จะถูกนำมาเปิดผนึกเข้ามามีบทบาทอีกครั้งของสหรัฐ แต่การเข้าร่วมในกิจกรรมอื่น ๆ อาจจะต้องใช้เวลา เช่น บทบาทเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจาก Paris Protocol การยืดชีวิตองค์การระหว่างประเทศ เช่น องค์การการค้าโลก ฯ สงครามการค้าโลก หรือการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐจะลดความรุนแรงลง แม้วานโยบายต่อจีนของไบเดน ใกล้เคียงกับทรัมป์ แต่วิธีการนำไปสู่เป้าหมายแตกต่างกัน โดยจะหันไปปรึกษาหารือในหมู่ชาติพันธมิตร ตะวันตกด้วยกัน เพื่อสร้างแรงกดดันให้เกิดขึ้น ซึ่งน่าจะได้ผลมากกว่าพฤติกรรมของทรัมป์ในปัจจุบัน

ด้านสาธารณสุข การดำเนินการด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะ ปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับ COVID-19 ในการรับมือกับการแพร่ ระบาด และการเข้าถึงการรักษาพยาบาลใน ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงเกี่ยวกับสุขภาพจิต แต่อย่างไรก็ตามหากสภาองค์กร เป็นลูกผสมแบบปัจจุบัน มี ความเป็นไปได้ที่ทำให้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของโจ ไบเดน ไม่สามารถผ่านได้สะดวก แต่การกระตุ้นเศรษฐกิจก็ยังคง ลำบาก ตลาดหุ้นอาจไม่ดีมากนักทั้งโลก และหุ้นกลุ่ม เทคโนโลยี ยัง ต้อง ระวัง ตัว จาก การ ปฏิรูป ภาษี หากโดนัลด์ ทรัมป์ชนะการเลือกตั้ง และสภาองค์กรเป็น ลักษณะผสม เป็นกรณีที่แย่ที่สุด เพราะมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจจะผ่านยาก อาจเห็นเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจเพียง 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งไม่เพียงพอจะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐ ฟื้นตัว และทรัมป์จะยังใช้นโยบายกีดกันทางการค้า ทำให้เกิด ความขัดแย้งทางการค้า และการเมืองได้

สำหรับประเทศไทย หากโจ ไบเดน ชนะ คาดว่าการกีดกันทาง การค้าจะลดลง ไทยน่าจะได้ประโยชน์จากการส่งออก เพราะ สหรัฐ เป็นหนึ่งในสิบประเทศที่ไทยส่งออกมาก ด้านค่าเงิน ดอลลาร์สหรัฐมีทิศทางอ่อนค่าลง เนื่องจากทั้งคู่มีการกู้เงิน มหาศาล โดยคาดว่าเมื่อไบเดนชนะการอ่อนค่าจะสูงกว่า ทำให้ตลาดเกิดใหม่ มีการค้าที่เติบโตโดดเด่น แต่หากทรัมป์ ชนะ ความผันผวนทางการเงินจะสูง เพราะคนจำนวนหนึ่งจะ หันไปถือสกุลเงินดอลลาร์ และหากทรัมป์ไม่ยอมรับผลการ เลือกตั้ง จะยิ่งทำให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งตัวขึ้น และอาจจะมี

การขยายบาทจากเรื่องการเมืองภายในประเทศ เพื่อให้  
ค่าเงินบาทอ่อนตัวลงไปมากได้